

Số: 384/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (Liên hiệp), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với Liên hiệp. Cùng dự buổi làm việc có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ: Xây dựng, Tài chính.

Sau khi nghe Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp báo cáo một số kết quả hoạt động chủ yếu của Liên hiệp thời gian qua và một số kiến nghị; ý kiến phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các Bộ trưởng và đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Những năm vừa qua, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt kết quả tích cực và toàn diện trên tất cả các mặt, đã giữ vững ổn định chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong những thành tựu chung đó, lĩnh vực văn hóa nói chung và văn học, nghệ thuật nói riêng tiếp tục phát huy vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động văn hóa, trong đó có văn học, nghệ thuật tiếp tục diễn ra sôi động, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Giới văn nghệ sỹ đã thể hiện tinh thần đồng hành, tất cả vì lợi ích tối cao của dân tộc, bám sát thực tiễn, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên tinh thần tiếp thu có

chọn lọc những tinh hoa văn hóa, văn học, nghệ thuật của nhân loại, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng đạo đức, lối sống, con người Việt Nam phát triển toàn diện. Tiếp tục xuất hiện những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, phong phú về thể loại, đa dạng về hình thức thể hiện.

Đạt được kết quả nêu trên có sự đóng góp quan trọng của Liên hiệp và các tổ chức thành viên. Hơn 70 năm qua kể từ khi thành lập, Liên hiệp đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, tập hợp, đoàn kết, tạo điều kiện, động viên, khích lệ văn nghệ sỹ không ngừng lao động, sáng tạo văn học, nghệ thuật phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Liên hiệp đã thực sự trở thành ngôi nhà chung của các tổ chức thành viên, của giới văn nghệ sỹ, có vai trò đầu mối trong quảng bá, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật truyền thống; bồi dưỡng, phát triển tài năng trẻ.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của Liên hiệp và các tổ chức thành viên trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Liên hiệp vẫn còn một số hạn chế nhất định: Chưa phát huy hết vai trò, tiềm năng để sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị cao; chưa phản ánh đầy đủ những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội; đội ngũ văn nghệ sỹ còn mỏng, đời sống nhiều người còn khó khăn; kinh phí hỗ trợ sáng tạo, đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích, tôn vinh tài năng còn hạn chế; công tác xã hội hóa chưa đáp ứng được yêu cầu.

## **II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG THỜI GIAN TỚI**

Liên hiệp hoạt động trong bối cảnh quá trình hội nhập, giao lưu quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu hưởng thụ văn hóa nói chung ngày càng cao, phong phú, đa dạng, sự tác động của kinh tế thị trường, khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin đặt ra những yêu cầu, thách thức mới trong phát triển văn học, nghệ thuật. Để tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, Liên hiệp cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Chủ động, tích cực, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các nhiệm vụ phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ cả về số lượng và chất lượng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; tăng cường kết nối, trao đổi nghề nghiệp giữa các thế hệ.

3. Đẩy mạnh đổi mới tổ chức hoạt động, công tác sưu tầm, sáng tác, biểu diễn nhằm tạo môi trường, không gian thuận lợi, phát huy tiềm năng sáng tạo của văn nghệ sỹ.

4. Tiếp tục nghiên cứu, định hướng đổi mới công tác lý luận phê bình văn học, nghệ thuật để hoạt động này thực sự có tính khoa học, thuyết phục, hiệu quả; góp phần định hướng giá trị của các tác phẩm văn học, nghệ thuật, bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ cho công chúng.

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công bố, phổ biến, quảng bá tác phẩm. Chủ động, tích cực hợp tác, giao lưu quốc tế về văn học, nghệ thuật thông qua nhiều hình thức phù hợp.

6. Chủ động, tăng cường và có giải pháp cụ thể để phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm phi văn hóa và âm mưu “diễn biến hòa bình” thông qua văn hóa, tư tưởng.

7. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về văn học, nghệ thuật và xử lý các vướng mắc, khó khăn trong phát triển văn học, nghệ thuật.

8. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút, vận động tài trợ cho hoạt động văn học, nghệ thuật bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

### **III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA LIÊN HIỆP**

Đồng ý về nguyên tắc đối với các đề xuất, kiến nghị của Liên hiệp nêu tại văn bản số 56/CV-LH ngày 28 tháng 3 năm 2017 và tại buổi làm việc, cụ thể như sau:

1. Về việc xây dựng, ban hành Luật về hội (liên quan đến tôn chỉ, mục đích của Liên hiệp):

Bộ Nội vụ chủ trì khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 117/TB-VPCP ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, trong đó bám sát tinh thần của Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16 tháng 7 năm 1998 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học,

nghệ thuật trong thời kỳ mới đã nêu các hội văn học nghệ thuật là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp.

## 2. Về chính sách chi hỗ trợ thường xuyên:

Đồng ý về nguyên tắc việc bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương để hỗ trợ hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật ở trung ương và địa phương, hỗ trợ cho văn nghệ sỹ tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống (tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng/năm).

Giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan liên quan thống nhất phương án xử lý cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp, đồng thời bảo đảm các quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

## 3. Về việc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động báo chí văn học, nghệ thuật ở trung ương, địa phương:

Liên hiệp chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án hỗ trợ hoạt động báo chí văn học, nghệ thuật.

4. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam” tại Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2016. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thẩm định, phê duyệt tổng dự toán và dự toán kinh phí phân bổ hằng năm. Bộ Tài chính bố trí đủ kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm để triển khai thực hiện.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Liên hiệp xây dựng các đề án, dự án hỗ trợ phát triển các chuyên ngành nghệ thuật truyền thống (sáng tác, phổ biến, đào tạo...) trên tinh thần tập trung đầu tư nhằm tạo sự chuyên biệt rõ nét trong thời gian tới, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

## 6. Về hỗ trợ nhà ở:

Đồng ý chủ trương hỗ trợ các văn nghệ sỹ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trước mắt bố trí khoảng 200 căn hộ tại thành phố Hà Nội được triển khai xây dựng theo phương án: Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cân đối, bố trí quỹ đất đã giải phóng mặt bằng; ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng thiết yếu; phần còn lại huy động từ các nguồn khác (sự đóng góp của văn nghệ sỹ, xã hội hóa...) để xây dựng khu căn hộ tại khu vực đất được bố trí.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí nguồn vốn để triển khai việc hỗ trợ của ngân sách trung ương theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Liên hiệp chủ động rà soát, xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ; phối hợp với Ủy ban

nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để xác định mức độ hỗ trợ phù hợp, khả thi.

7. Về chế độ cho cán bộ:

Giao Bộ Nội vụ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, thực hiện rà soát các quy định liên quan đến phụ cấp công vụ, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức để đề xuất chế độ đối với cán bộ, công chức được luân chuyển từ cơ quan quản lý nhà nước sang công tác tại Liên hiệp và các tổ chức thành viên ở trung ương, địa phương, bảo đảm tương quan chung về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

8. Về Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam:

Đồng ý chủ trương hỗ trợ bổ sung (khoảng 15 tỷ đồng) vốn ban đầu cho Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam trên nguyên tắc bảo toàn vốn hỗ trợ của ngân sách nhà nước.

Giao Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xử lý cụ thể, bảo đảm thực hiện việc hỗ trợ và theo đúng quy định pháp luật.

9. Về phương tiện đi lại cho chức danh lãnh đạo:

Yêu cầu Liên hiệp thanh lý các đầu xe hiện có đúng quy định. Trên cơ sở nguồn thu từ thanh lý xe ô tô của Liên hiệp, Bộ Tài chính bố trí bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương để bảo đảm trang bị cho Liên hiệp 01 xe ô tô mới phục vụ nhu cầu công tác của chức danh Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp theo quy định.

Văn phòng Chính phủ rà soát, bố trí điều chuyển 01 xe ô tô công đang sử dụng (chất lượng tốt) cho Liên hiệp.

10. Về trụ sở của Liên hiệp tại số 51, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội:

Liên hiệp sớm thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng về phương án kiến trúc để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật liên quan.

11. Về việc kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 đối với số vốn còn lại nhằm hoàn thiện công trình cơ sở đào tạo tài năng trẻ và sáng tác Hội Nhạc sỹ Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh:

Đồng ý về nguyên tắc; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản

số 5415/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ để xem xét, xử lý theo quy định.

12. Về một số kiến nghị cụ thể khác nêu tại buổi làm việc, Liên hiệp rà soát, có văn bản cụ thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan biết, phối hợp triển khai, thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các bộ: VH,TT&DL, TC, KH&ĐT, XD, NV, TP;
- Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  
Các Vụ: TH, CN, KTTH, TCCV, PL, NN,  
Công TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), PMC 83

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM**  
**PHÒNG PHÓ CHỦ NHIỆM**



**Nguyễn Cao Lục**